
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 ก้าวคนละกา้วเพื่อ11รพ. 

คมชัดลึก มติชน

กรุงเทพธุรกิจ  
พิมพ์ไทย ไทยโพสต์ 

ข่าวสด 
 
 

  -เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลอากาศโท

ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือตูน 

บอดี้สแลม และคณะ ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ขณะที่
ยอดบริจาคนั้น พุ่งถึงกว่า 186,000,000 บาท แล้ว และหากรวมเงินท่ีนายจิมม่ี ชวาลา เศรษฐีใจบุญของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ก็จะท าให้ยอดบริจาคสูงถึงกว่า 200 ล้านบาท  ด้าน เชษฐ์ สไมล์ บัฟฟาโล"ได้ขอร่วมวิ่งรับเงินบริจาค
สมทบโครงการ โดยเปิดเผยว่าเขาจะวิ่งในส่วนท่ีตูน ก้าวมาไม่ถึง ใน จ.ชลบุรี-ฉะเชิงเทราพร้อมเริ่มวิ่ง 1-5 ธ.ค.นี้ เพื่อ
ถวายในหลวง รัชกาลท่ี 9 

     -ผู้ส่ือข่าวรายงานว่าเป็นวันท่ี 3 ท่ี "ตูน บอดี้สแลม" พร้อมทีมวิ่งท ากิจกรรมโครงการ "ก้าวคนละก้าว" อยู่ในพื้นท่ี จ.
นครศรีธรรมราช  โดยเริ่มออกวิ่งตั้งแต่เวลา 05.30 น.ซึ่งในช่วงบ่าย เริ่มต้นวิ่งเวลา 13.00  น. โดยมีอาการบาดเจ็บ

เนื่องจากช่วงเช้า ขณะที่ตูนวิ่งจากจุดเซตท่ี 2 มายังเซตท่ี 3 มีประชาชนมารอรับและร่วมบริจาคจ านวนมากจนแน่นขนัด

วัด   บางคนกระชากแขนตูนเพื่อมอบเงินพร้อมถ่ายภาพเซลฟี่ ทีมงานจึงเข้าไปกันประชาชนออก พบว่าตูนมีอาการ

บาดเจ็บท่ีแขนท้ังสองข้าง หลังและขา เนื่องมาจากการท่ีตูนต้องใช้แขนท้ังสองข้างยื่นออกมารับบริจาคเงินจากประชาชน

ตลอดระยะทางท่ีวิ่ง ท าให้เกิดอาการปวดแขน ในท่ีสุดจึงต้องรีบประคองตัวขึ้นรถบัสของ ทีมงาน เพื่อพักผ่อนและนวด

บ าบัดแขนของตูน จนหายเป็นปกติ ซึ่งใช้เวลา 2 ชม. ก่อนวิ่งไปจุดเซตท่ี 3 เป็นเวลา 50 นาที  ท้ังนี้ทีมงานจะเพิ่ม

ความเข้มในการดูแลตูนระหว่างวิ่งมากย่ิงขึ้นเนื่องจากกลัวจะเกิดอาการบาดเจ็บอีก 
   -ด้าน สสจ.สุราษฎร์ธานี ผู้ประสานโครงการก้าวคนละก้าวในพื้นท่ี จ.สุราษฎร์ธานี แจ้งปรับก าหนดการวิ่งของตูน 
บอดี้สแลม และคณะ จากก าหนดเดิมวันท่ี 13 พฤศจิกายน จะวิ่งเข้าสู่เขตพื้นท่ี อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี-หมวดการ

ทางกาญจนดิษฐ์ และพักวิ่งในวันท่ี 14 พฤศจิกายนนั้น โดยได้เลื่อนก าหนดการเวลา 04.30 น.วันท่ี 14 พฤศจิกายน 

ออกจากวัดนิคมพัฒนาราม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มาตามถนนทางหลวงหมายเลข  401 นครศรีธรรมราช-สุ

ราษฎร์ธานี วิ่งมาถึงปั๊มน้ ามันซัสโก้ ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ เวลา 20.30 น. โดยแวะท ากิจกรรมท่ีโรงเรียนวัดเขาแก้ว 

ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ ส่วน วันท่ี 15 พฤศจิกายน พักวิ่งเพื่อเข้ารับสิ่งของพระราชทาน ที่โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.

สุราษฎร์ธานี 
     ส าหรับวันท่ี 16 พฤศจิกายน เช้ามืดจะวิ่งจากปั๊มน้ ามันซัสโก้ อ.กาญจนดิษฐ์ เข้ามายังตัวเมืองสุราษฎร์ธานี โดยใช้
เส้นทางถนนกาญจนวิถี-ตลาดใหม่ ไปยังจุดต้อนรับท่ีว่าการ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุ

ราษฎร์ธานี และคณะ ร่วมต้อนรับ และวิ่งต่อไปยังสี่แยกท่ากูบเลี้ยวผ่านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี เข้าสู่ถนน

ทางหลวงเอเชีย 41 ถึงหมวดการทางท่าฉาง อ.ท่าฉาง โดยจะท ากิจกรรมท่ีโรงเรียนบ้านควนรา อ.ท่าฉาง และวันท่ี 17 
พฤศจิกายน เวลา 04.30 น. ออกจากหมวดการทางท่าฉาง ใช้ถนนทางหลวงเอเชีย 41 วิ่งไปจุดท่ีพักริมทางเขต อ.
ละแม จ.ชุมพร รวมระยะทางวิ่งในพื้นท่ี จ.สุราษฎร์ธานี 276 กิโลเมตร  คาดว่าใช้เวลาวิ่งรวมประมาณ 56 ชั่วโมง    

มติชน กรุงเทพธุรกิจ   -เสนอข่าวนพ.เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผอ.รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มียอดจองเสื้อยืดสีเทา คอ

กลม โครงการก้าวคนละก้าว เบตง-แม่สาย โดย "ตูน บอดี้สแลม" เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิและออกแบบดีไซน์ 7 ไซซ์ 

หลังจากเปิดให้ผู้สนใจสั่งจองคร้ังท่ี 2 เนื่องจากเสื้อยืด 8,000 ตัว ราคาตัวละ 200 บาท เปิดจ าหน่ายรอบแรกเม่ือวันท่ี 

30 ตุลาคม ที่ผ่านมามีผู้สนใจจ านวนมาก ท าให้ไม่เพียงพอกับความต้องการ ล่าสุดจาการเปิดจองมีผู้สนใจสั่งจองเสื้อ

ยืดกว่า 25,000 ตัว ล่าสุดโรงพยาบาลบางสะพานจะมอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้ "ตูน บอดี้สแลม" จากยอดเดิม 

1 ล้านบาท และเพิ่มตามจ านวนยอดสั่งจองรอบท่ี 2 รวมเป็น 3 ล้านบาท ในการวิ่งผ่าน อ.บางสะพาน ในวันท่ี 22-23 

พ.ย.นี้ และจากกระแสความต้องการเสื้อยืดอย่างต่อเนื่อง คณะกรรม การโรงพยาบาลได้เปิดให้ผู้สนใจจองเสื้อยืด
จนกว่าจะหมดโครงการวิ่งในวันท่ี 25 ธันวาคมนี้ จากนั้นจะน ารายได้ท้ังหมดจากการจ าหน่ายเสื้อสมทบทุนในการวิ่งถึง 

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ http://pr.moph.go.th/iprg/ 

 

http://pr.moph.go.th/iprg/


                                                             สรุปข่าววันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

อ.แม่สาย จ.เชียงราย ส าหรับกิจกรรมการต้อนรับตูน ในวันท่ี 22 พ.ย.นี้ จะจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้ประชาชนชาว อ.บาง
สะพาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิ่งอย่างเต็มท่ี และขอยืนยันว่าชาวบางสะพานจะมี "บ๊ิกเซอร์ไพรส์" ให้กับตูนอย่าง

แน่นอน 

      ด้าน นายชยาวุธ จันทร ผูว้่าราชการจงัหวัดราชบุรี เปน็ประธานแถลงข่าว การเตรียม จดักิจกรรมรวมพลังชาว

ราชบุรี ร่วมก้าวไปกับตูน บอดี้สแลม      ซึ่งตนูจะวิง่เขา้พื้นท่ี  จ.ราชบุรี ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน บริเวณแยกวังมะนาว 

อ.ปากท่อ ถึงท่ีพักตัวเมืองราชบุรีเวลาประมาณ 20.00 น. วนัท่ี 29 พฤศจิกายน จะพัก 1 วัน จากนัน้วนัท่ี 30 

พฤศจิกายน จะเริ่มวิ่งออกจากโรงแรมท่ีพักเวลา 04.30 น. ไปตามถนนบายพาส แล้ววิง่ไปตามถนนเพชรเกษมเข้าสู่ จ.

นครปฐมต่อไป       ขณะนี้ จ.ราชบุรีได้ด าเนนิการประชา สัมพันธ์กิจกรรมในทุกรูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้หา้งร้าน 

องค์กรเอกชน และประชาชนท่ัวไปได้ร่วมบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจงัหวัดราชบุรี บัญชีเลขท่ี 737-

0-11800-2 ชื่อบัญชี "ก้าวคนละก้าวรวมพลงัชาวราชบุรี" และนอกจากนี้ ยงัได้ผลิตเสื้อก้าวคนละก้าวรวมพลงัชาว

ราชบุรี จ าหน่ายตัวละ 300 บาท รายได้ท้ังหมดสมทบเข้าโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลท่ัวประเทศ" ใน

นามของประชาชนชาวราชบุรีอีกด้วย 
     นพ.ทรงพล ชวาลตนัพิพัฒน์ ผอ.รพ.ราชบุรี เปิดเผยวา่ โครงการนี้จะเติมเต็มให้โรงพยาบาลราชบุรี ท่ีจะมี

เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ทันสมัย สามารถช่วยเหลือบริการรักษาคนไขเ้พิ่มมากข้ึน เนื่องจากปัจจุบันมีคนไขเ้ข้า

มารักษาเปน็จ านวนมากแต่เคร่ืองมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอ กิจกรรมการครั้งนี้จะเปน็การสร้างแรงบันดาลใจ 

โดยเฉพาะชาวราชบุรีได้มีสว่นรว่มไปกับตูน บอดี้ สแลม ในเส้นทางท่ีตูนจะวิง่ผ่านในตอนบ่าย วนัท่ี 28 พฤศจิกายน ท่ี

จะถึงนี้ด้วย 

 บทความ 

แนวหน้า  
บทบรรณาธิการ 

  -กล่าวว่า การวิ่งเพื่อสังคมครั้งยิ่งใหญ่ของตูน บอดี้สแลม เป็นแบบอย่างให้คนรุ่นใหม่ด าเนินชีวิตในทางสร้างสรรค์

รู้จักการให้และเสียสละ และส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณประโยชนข์องการออกก าลังกายท่ีท าให้สุขภาพแข็งแรง       ท้ังนี้

หากสังคมไทยมีคนท่ีคิดดี พูดดี ท าดี กล้าเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่าง "ตูน บอดี้สแลม" และเศรษฐีใจบุญอย่าง จิมม่ี 

ชวาลา จ านวนมาก เชื่อได้เลยว่าประเทศไทยจะเป็นชาติท่ีแข็งแกร่งสงบสุขร่มเย็นสันติเป็นแดนแห่งยิ้มสยามอย่าง

แท้จริง และเป็นสังคมท่ีเต็มไปด้วยความเก้ือกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

แนวหน้า คอลัมน์กวน

น้ าใหใ่ส 

  -กล่าวว่า ถึงตอนนี้ คงไม่มีใครพีคเท่า พี่ตูน บอดี้สแลม เรื่องนี้ น่าจะเกินไปกว่าค าว่าผู้น าด้าน บริจาค แต่พี่ตูนตอน

นี้เป็นผู้น าด้าน ทัศนคติ  เรื่องท่ีเกิดขึ้นมาทั้งหมดเป็นแบบนี้ได้ ก็เพราะในใจลึกๆของคนไทยทุกคน ยังมีทัศนคติท่ีดี 

อยากส่งเสริมคนที่ตนเองคิดว่าเขาเปน็คนดี  ไม่ต้องถามแล้วว่าท าไปได้อะไร     ถึงเวลาที่จะต้องถามกลับตัวเองวา่ แล้ว

เราได้ท าอะไรไปบ้าง ?  
 

สยามรัฐ 

แนะปชช.ชมพระเมรุฯเตรียมร่างกายให้พร้อม 

    -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ในฐานะโฆษก สธ. กล่าวว่า สธ. ได้จัดทีมแพทย์ดูแลผู้ท่ีเข้าชมนิทรรศการฯ 

และพระเมรุมาศอย่างต่อเนื่อง 10 พ.ย.ท่ีผ่านมา มีเข้ารับบริการกว่า 1 หม่ืนรายส่วน ใหญ่ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น จึง

ขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม เตรียมร่มพัด ชุดกันฝน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้มีโรคประจ าตัวให้ระมัดระวังพิเศษ 

หากเจ็บป่วยไปรับบริการหน่วยปฐมพยาบาลท่ีอยู่ใกล้ได้ฟรี หรือ โทร. 1669 ได้ 24 ชม. 
 

มติชน ไทยโพสต์ 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

ส านักข่าวไทย ทีวีช่อง 

5, 7, 9, NBT, 

TNN24 

ยานอนหลับชนิดใหม่ 

    -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 9 

แถลงข่าว ตรวจพบยานอนหลับชนิดใหม่ “ยาอีทิโซแลม” ระบาดในไทย 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา 

และนราธิวาส มีลักษณะเป็นเม็ดกลมแบนสีส้ม ด้านหนึ่งมีตัวพิมพ์ “5” อีกด้านเป็นสัญลักษณ์ “4 แฉก พร้อมตัวพิมพ์ 

028” บรรจุในแผงอะลูมิเนียมสีเงิน พลาสติกในสีแดง แผงละ 10 เม็ด เตือนภัยสังคมอาจถูกน าไปใช้ใช้เป็นยาเสีย

หนุ่ม ยาเสียสาว กรมฯ จึงประสานการเฝ้าระวัง และปราบปรามไปยัง ปปส. สตช. และ อย. เพื่อพิจารณาทบทวนข้อ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

แนะหญิงตั้งครรภ์ปรับพฤติกรรมลดเสี่ยงเบาหวาน 

    -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข้อมูลผู้เข้ารับบริการท่ี รพ.ราชวิถี พบ

โรคเบาหวานเป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีพบบ่อยท่ีสุดในหญิงตั้งครรภ์ โดยพบได้ร้อยละ 5-15 เกิดจาก รกสร้างฮอร์โมน

ต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ แต่ฮอร์โมนเหล่านี้มีผลท าให้ฮอร์โมนของมารดาเกิดการ

เปลี่ยนแปลง   ท าให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินมากข้ึน จึงท าให้เกิดเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์ ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์จะมี
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ระดับน้ าตาลเพิ่มขึ้นตามอายุครรภ์ ระยะหลังคลอดส่วนใหญ่ระดับน้ าตาลในเลือดจะกลับสู่ภาวะปกติ ถ้าติดตามผู้ป่วย

ไปนานๆ พบว่า มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานในอนาคต ร้อยละ 30-50 แต่สามารถป้องกันได้ ด้วยการควบคุมน้ าหนักตัว

ไม่ให้อ้วน และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

 

ผู้จัดการออนไลน ์
แพทย์ขอปชช.อย่ากลัวท าซีพีอาร์ 

    -เสนอข่าว ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีประชาชนท่ัวไปไม่

กล้าท าการกู้ชีพหรือซีพีอาร์ เนื่องจากกลัวว่าจะท าให้ผู้ ท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเสียชีวิตหรือหมดโอกาสรอด

ชีวิต ว่า เป็นความเข้าใจท่ีผิด เพราะความจริงแล้วเม่ือเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน คือหัวใจหยุดเต้น และหยุด

หายใจ ก็ถือว่าเป็นผู้ท่ีตายแล้ว แต่หากช่วยท าการกู้ชีพก็ยังมีโอกาสรอดชีวิต ไม่ว่าจะท าถูกหรือผิดก็ดีกว่ารออยู่เฉยๆ 

ไม่ท าอะไร เพราะหากเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าตายแน่นอนอยู่แล้ว สมาคมเวชศาสตร์ฯ พยายามผลักดันให้

กระทรวงศึกษาธิการ บรรจุเรื่องการกู้ชีพในหลักสูตรการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นวิชาลูกเสือ เนตรนารี หรือวิชาพล

ศึกษาก็ตาม ซึ่งหากฝึกสอนกันตั้งแต่เด็ก ก็จะช่วยให้มีความรู้ติดตัวไปตลอดชีวิตในการช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ และเม่ือมีการ

เรียนการสอนมากๆ เด็กสมัยใหม่มีความรู้มากๆ มีคนท าซีพีอาร์เป็นมากยิ่งขึ้น โอกาสในการช่วยเหลือผู้อ่ืนก็มีมากขึ้น

ด้วย 

 

ไทยโพสต์ 
ความคืบหน้าคดีหมอดิว 

    -เสนอข่าว เม่ือวันท่ี 13 พ.ย. พ่อ แม่และญาติพี่น้องของนายจิรัชญา ค าพูน หรือน้อง แม็กก้ี สาวประเภทสอง วัย 

22 ปี ชาวล าพูน ที่เสียชีวิตจากการท าศัลยกรรมเสริมหน้าอกท่ีดีไวน์คลินิกเวชกรรม จ.ล าปาง พร้อมด้วยบรรดาสมาชิก

ท่ีได้รับความเสียหายจากการเข้าใช้บริการของคลินิกดังกล่าว ต่างพากันเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เขลางค์

นคร จ.ล าปาง อีกครั้ง หลังจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจได้จับกุมตัวนายธนัชพงศ์ จิตรธีรภิรมย์ หรือเบญ หรือดิว ซึ่งแอบอ้าง

เป็น นพ.จิรเดช เกตุรัตนกุล หมอศัลยกรรม และน าตัวมาท าการสอบสวนท่ี สภ. เขลางค์นคร ทางญาติของน้องแม็กก้ี  

ยังไม่ได้พบกับนายธนัชพงศ์ เนื่องจากยังสอบสวนไม่เสร็จ ญาติน้องแม็กก้ีต่างติดใจและไม่พอใจท่ีนายธนัชพงศ์ให้

สัมภาษณ์สื่อมวลชนระหว่างท่ีถูกควบคุมตัวท่ีกองปราบปราม ว่าทางญาติเรียกร้องเงินชดเชยมากเกินไปจนตัวเองไม่มี

จ่ายให้ และต้องหลบหนีมาเพื่อตั้งหลักและหาเงิน ญาติของน้องแม็กก้ียืนยันว่า ค่าเสียหาย นายธนัชพงศ์เป็นผู้เสนอ

จ่ายให้ก่อนจ านวน 2 ล้านบาท โดยเสนอจ่ายเป็นเงินสด 3 แสนบาท แต่ทางญาติได้บอกว่า 3 แสนบาทไม่น่าจะพอ ขอ

เพิ่มเป็น 5 แสนบาท ซึ่งนายธนัชพงศ์ก็ยินยอม แต่ขอจ่ายก่อน 3 แสน อีก 2 แสนจะจ่ายภายใน 15 วัน ส่วนท่ีเหลือ 

1.5 ล้านจะขอจ่ายเป็นงวดให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี 6 เดือน 

    ด้าน พระอาจารย์ท่ีเป็นญาตินอ้งแม็กก้ีได้สอบถามนายธนัชพงศ์วา่ แล้วท่ีเคยเสนอว่าจะช่วยเหลืออีกเดือนละ 5,000 
บาท เป็นเวลา 20 ปี จะยังให้หรือไม่ นายธนัชพงศ์รับปากเองว่าจะให้เหมือนเดิมเพราะเป็นเงินจากประกัน ดังนั้นสิ่งท่ี

นายธนัชพงศ์พูดไม่เป็นธรรมกับครอบครัวผู้ตาย จึงต้องขอพบและพูดคุยกันในเรื่องนี้ ไม่เช่นนั้นสังคมจ ะมองว่า

ครอบครัวเอาผู้ตายมาหากินได้ 

 

เดลินวิส์ กรุงเทพธุรกิจ 

ไทยแชมป์อุบัติเหตุทางถนน 

   -เสนอข่าว นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผอ.ศูนย์ความร่วมมือแห่งองค์การอนามัยโลก กล่าวแถลงข่าวรายงาน

สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยปี 2016 ว่า ประเทศไทยมีจ านวนผู้ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

เพิ่มข้ึนจากปี 2558 และ 3 ใน 4 ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย เป็นช่วงวัยรุ่นและวัยท างานท่ีมีอายุระหว่าง 15-29 ปี เป็นท่ี

น่ากังวลว่าจะมีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงมากขึ้น และมีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงเป็นอันดับ 1 ของ

โลก ส าหรับ 6 อันดับท่ีมีผู้เสียชีวิตมากท่ีสุดอยู่ในพื้นท่ีภาคตะวันออกท้ังหมด ได้แก่ ระยอง สระแก้ว ชลบุรี จันทบุรี 

นครนายก และปราจีนบุรี  

 แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ 

กรุงเทพธุรกิจ   -เสนอข่าว นายศิริรุจ จุลกะรัตน์   ผอ.ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ในขณะนี้กระทรวง

อุตสาหกรรมได้เร่งจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ และอาหาร เข้าสู่ท่ีประชุม ครม.เพื่อพิจารณา

กรอบยุทธศาสตร์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยปัญหาหลักของอุตสาหกรรมนี้ อยู่ท่ีติดปัญหากฎหมายผังเมือง ท่ีท าให้

โรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพ เข้าไปตั้งในพื้นท่ีท่ีมีผลผลิตอ้อยไม่ได้ และกฎระเบียบต่างๆอีกมาก      ซึ่งอุตสาหกรรม

ชีวภาพส่วนใหญ่จะมีแหล่งวัตถุดิบท่ีมีผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะอ้อยกระจายในจังหวัดต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอก

พื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ท่ีผ่านมามีการลงทุนน้อย จึงจ าเป็นท่ีจะต้องเร่งแก้กฎหมายท่ีเป็น
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อุปสรรคต่างๆ" 

    ท้ังนี้ แผนส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ไบโอ ฟาร์มาซูติคอล ไบโอเคมิคอล และไบโอ

เอ็นเนอร์ยี่  ซึ่งกลุ่มไบโอฟาร์มาซูติคอล เป็นกลุ่มท่ีสร้างมูลค่าให้กับประเทศมากท่ีสุด และเป็นกลุ่มท่ีผลิตได้ยากสุด

เช่นกัน ซึ่งในแผนการส่งเสริมจะต้องสร้างศูนย์ทดสอบยา  รวมท้ังจะต้องแก้ไขปัญหาความล่าช้าในกระบวนการ

พิจารณาของ อย. 

       ส่วนกลุ่มไบโอเคมิคอล จะมีท้ังมาตรการเพิ่มความต้องการใช้พลาสติกชีวภาพ โดยผู้ประกอบการท่ีใช้พลาสติก

ชีวภาพสามารถน าไปหักลดหย่อนภาษีได้ 300% เป็นต้น ขณะท่ีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จะยังคงรูปแบบการส่งเสริมตามเดิม 

แต่อาจจะต้องมาพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตท่ีจะมีรถยนต์ไฟฟ้า 
      ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ อาหารท่ีบริโภคภายในประเทศ และอาหารเพื่อส่งออก

ไปต่างประเทศ โดยในกลุ่มอาหารท่ีบริโภคภายในประเทศ จะเน้นในกลุ่มอาหารพร้อมปรุง ท่ีจะมีมาตรฐานความ

ปลอดภัยด้านสุขอนามัย 

 ในกรุงแนวโน้มเป็น'เอดส์'ลดลง 

เดลินวิส ์     -เสนอข่าว เนื่องจากในวันท่ี 1 ธ.ค. ของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก (WorldAIDS Day) กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้

ด าเนินการรณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เพื่อยุติปัญหาเอดส์อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 นี้มีค าขวัญว่า " 

Rightto Health สิทธิสุขภาพปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน" จะจัดโครงการรณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่

เพื่อยุติปัญหาเอดส์  โดย กทม.ยังเปิดให้ตรวจหาเชื้อฟรีท่ีศูนย์สาธารณสุขท้ัง 68 แห่งอีกด้วย ท้ังนี้ข้อมูลจาก

สถานพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชนตั้งแต่ พ.ศ. 2527-31 ต.ค. 2560 พบว่าจ านวนผู้ป่วยเอดส์ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ

พบว่ามีจ านวนผู้ป่วยเอดส์สะสม 47,576 ราย ยังมีชีวิตอยู่ 37,450 ราย เสียชีวิต 10,126 ราย ผู้ป่วยเอดส์ 

       ส่วนใหญ่พบเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยจ านวนผู้ป่วยเอดส์ในพื้นท่ีกรุงเทพฯท่ีเป็นรายใหม่ซึ่งได้รับรายงาน 

ตั้งแต่เดือนม.ค.-ต.ค. 2560 พบว่าผู้ป่วยระดับสูงมี 1 เขตคือ เขตดินแดง มีผู้ป่วยเอดส์มากท่ีสุด 41 ราย  ทั้งนี้ในช่วง 

6 ปีท่ีผ่านมาตั้งแต่ปี 2554 พบผู้ป่วยเอดส์ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 

เว็บไซต ์hfocus.org 

สิงคโปร์อัพโหลดข้อมูลเข้าฐานข้อมูลผู้ป่วยแห่งชาติ 

    -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์จ่อบังคับคลินิกขนาดเล็กจนถึง รพ.ขนาดใหญ่ต้องอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่

ระบบฐานข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (National Electronic Health Record, NEHR) เพื่อเก็บรวบรวมประวัติสุขภาพ

ท้ังหมดของผู้ป่วย รวมถึงการพบแพทย์ท่ีคลินิกเอกชน ยาส าหรับโรคเรื้อรัง ตลอดจนข้อมูลด้านโรคภูมิแพ้และประวัติ

การได้รับวัคซีน ปัจจุบันข้อมูลในระบบรวบรวมจากสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนภาคเอกชนเพียงร้อยละ 3 ท่ีเข้าร่วม

ระบบดังกล่าว ผู้ท่ีสนับสนุนข้อมูลภายในเดือนมิถุนายน 2562 จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการ

ปรับปรุงระบบ โดยทางการได้จัดสรรงบประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะ 

 


